

CPALL – ที่ว่าแพง ก็อาจแพงเกินคาด

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ถึงเวลานี้ นักลงทุนหลายๆ คน หรือ แม้แต่พนักงานทำไรเอาก็ตามที่เออะ จะเริ่มมองว่าหุ้นเริ่มมีราคาแพง หรือบางตัวแพงไปแล้วจนหน้าขาย ครั้นเหนือเมฆจะเอาหุ้นมาให้ดู และให้ซื้อ หรือให้มองเก็บอย่างไร ท่านก็จะกล่าวว่า “รอหน่อยดีกว่า” หรือ ผ่านไปก่อนเลยแล้วกัน เดี่ยวตลาดย่อๆ ค่อยดูย้อนกลับไปก่อนหน้านั้น ที่เหนือเมฆก็เคยเขียนในทำนองนี้ แต่ในตอนนั้น ตลาดกำลังลง หุ้นนำเกือบทุกวัน เวลาเอาหุ้นมาเขียน หรือ เอาหุ้นไปแนะนำอย่างไร ท่านก็จะบอกว่า รออีกหน่อย ตลาดยังไม่ดี เดี่ยวหยุดลงแล้วค่อยมาว่ากัน... สรุปแล้ว ลงก็รอ ขึ้นก็รอ และความมั่นใจจะมาก ก็อาจจะดูเพื่อนฯ รวยไปหลายรอบแล้ว จนทนไม่ไหว ก็โดนเข้าไปจนได้ เมื่อนั้น หันกลับไปดูตลาด อ้าว 1900 กว่าๆ แล้วหรือนี้... เรื่องทำนองนี้นั้น อาจจะเกิดกับบางท่าน หรือนักลงทุนบางกลุ่มเท่านั้นนะครับ ไม่ได้เกิดกับนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดตอนนี้ เพราะเหนือเมฆเชื่อว่า ทุกวันนี้ นักลงทุนแต่ละคน มีความรู้ความสามารถ ในการจะเข้าซื้อ แม้ว่าจจะรอมาในก่อนหน้าแล้วก็ตาม แต่พอจังหวะซื้อมา หรือ มีสัญญาณซื้อเข้ามา เชื่อได้เลยว่า นักลงทุนเหล่านี้ คงจะไม่รีรอ หรือขอหุ้นจากใครแน่ๆ ละ มีหุ้นในดวงใจ หุ้นประจำตัวประจำใจ ฝ้าจับตาดำอยู่แล้ว... อย่างที่เคยกล่าวไว้ในห้อง UIA. ถึงเรื่องการติดหุ้นมาก่อนหน้านี้ของนักลงทุนบางกลุ่ม ซึ่งเหนือเมฆก็ยกเอาตัวอย่างหุ้นอย่าง TOP และ PTTC ที่หลายๆ คนติดกันในราคาสูงๆ หรือ ในราคาช่วง 70-72 ทั้ง 2 ตัวนั้นแหละ พอลงมาแถวๆ 60 ต้นๆ เหนือเมฆบอกแล้วว่า ต้องทำใจ ดูยังใจ และเล่นยังใจ ให้มีกำไร ต่อให้ตั้งไม่ถึง 70

ดูตามเกม...

จะเรียกว่า ระยะเวลาที่ผ่านมานี้นั้น จะเล่นเกมแบบมาเสียๆ ไม่หิวหรือหวานัก วันวานขึ้น วันนี้ อาจจะแดงๆ ทั้งวันก็ได้ แต่รูปแบบก็จะเล่นเกมทางขึ้น... นี่ถ้ามองยาวๆ ก็ยังน่าสนใจอยู่นะ

แนวรับ : ... 85.0-84.0 ก็ยังน่าสนใจ (หลุด 83.0 หนีก่อน)

เป้าหมาย : ... 88.0-90.0 แค่นรอบ (ยาวๆ หวัง 120 ก่อน)

Price Chart...(CPALL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น CPALL... ไม่ต้องมีคำถามนะครับว่าจะไปได้ถึงได้อย่างไร 120 ก็ว่ากันตามเทคนิค หรือว่ากันตามรูปแบบของ MA. ในภาพนี้แหละครับ ถ้าจะไม่ได้อย่างที่กล่าว ก็ต้องเห็นว่า MA10days ตัดเส้น MA25days ลงมา นั่นแหละครับ แปลว่า อาจจะจบรอบ แต่อย่างไรก็ตาม ในด้านของโครงสร้างการแกว่งตัวเหนือเมฆเคยเอามาเข้าตลาดเขียนไปแล้ว และมีความเห็นไปแล้วว่า โอกาสทำรูปแบบ ตัว B มีโอกาสเกิดขึ้น นั่นแปลว่า อย่างน้อยๆ ก็น่าจะเข้าทดสอบพื้นที่ 88.0-90.0 ซึ่งถ้าถึงตรงนั้น ใครจะขายก่อน แล้วออกมารอรับคืนในจังหวะอ่อนตัว ก็ไม่ผิดนะครับ... แต่คนที่มีความก่อนหน้านี้ ต้นทุนต่ำๆ อาจจะถือยาวๆ ต่อไปได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน